

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ. – กรุงเทพมหานคร)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมณพรัตน์ ชั้น ๕ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมี นายชุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) กรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม บนฐานทรัพยากร ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ.-กทม. และได้ให้แนวทางในเรื่องการทำงานสนองพระราชดำริร่วมกับ อบต./เทศบาลตำบล สามารถเข้าร่วมสนองพระราชดำริเข้ามาเป็นสมาชิก เช่นเดียวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรง ไม่ต้องขอพระราชทานุญาต เพื่อมาสนองพระราชดำริ ในการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้ทาง อบต. ค้นหาต้นทุนทางทรัพยากรทั้ง ๓ ฐานข้างต้น โดยจะต้องวางแผนการสำรวจและเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการประสานงานและร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และโรงเรียนในท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน “โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น” และนำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล” ซึ่งทาง อพ.สธ. มีใบงาน ๘ ใบงานและโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสำเร็จรูป โดยที่ทางหน่วยงานสามารถส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมและนำไปใช้ได้ทันที

ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

อีกทั้งยังกล่าวถึงมูลนิธิ อพ.สธ. ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้จัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการ อพ.สธ.

และได้เสนอให้ทางกรุงเทพมหานครพิจารณาเสนอขอเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเห็นว่าทางกรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าว และขอให้ทางกรุงเทพมหานครเสนอแผนการขอเป็นเจ้าภาพประมาณปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เนื่องจากทาง อพ.สธ. จะได้พิจารณา ซึ่งมีหน่วยงานที่เสนอขอเป็นเจ้าภาพหลายหน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

